

กรมป่าไม้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และชมรมอาสาสมัครกำลังสร้างจิตอาสาป้องกันไฟป่าแม่เมาะ

นางอำนวยการ ชลดำรงกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมสมาชิกชมรมอาสาป้องกันและควบคุมไฟป่า (V-FIRE) เข้าพบหารือกับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อวางแผนในการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า โดยมุ่งหวังที่จะหยุดยั้งการเผาป่า และดับไฟป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควันพิษจากไฟป่า รักษาอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวลำปาง

กรมป่าไม้ได้จัดสร้างเครือข่ายในการป้องกันไฟป่า โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในปี 2556 จำนวน 100 เครือข่ายๆ ละ 100,000 บาท และในปี 2557 ได้รับงบประมาณในการสร้างเครือข่ายใหม่อีกจำนวน 100 เครือข่ายๆ ละ 100,000 บาท อย่างไรก็ตามงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ในการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า จำนวน 200 เครือข่าย ใน 2

ปีที่กรมป่าไม้มอบให้เครือข่ายโดยตรงทั้งหมดนี้ ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดลำปาง ใน 2 ปี สามารถสร้างเครือข่ายได้เพียง 10 เครือข่ายเท่านั้น

ดังนั้น กรมป่าไม้จึงได้ประสานขอความร่วมมือภาคเอกชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (แม่เมาะ) และภาคประชาชน โดยชมรมอาสาป้องกันและควบคุมไฟป่า (V-FIRE) พนักกำลังในการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่า นำร่องในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขึ้น ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันไฟป่า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และ V-FIRE เป็นผู้ประสานงานในการเชิญชวนภาคเอกชนอื่นๆ มาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง ทิวถึง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“ลำพังกรมป่าไม้เพียงหน่วยงานเดียว ไม่สามารถดำเนินการดับไฟและควบคุมไฟป่าได้ทุกท้องที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำเป็นต้องอาศัยภาคเอกชน ภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ซึ่งรูปแบบเครือข่ายในการป้องกันไฟป่าโดยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงป่าเป็นผู้ดูแลสอดส่องและดับไฟตั้งแต่แรกเกิดจึงจะประสบความสำเร็จ วันนี้อการผลักดัน 3 ประสานระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เกิดขึ้นแล้วกรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แม่เมาะโมเดลจะเป็นพื้นที่นำร่องที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไปทั่วประเทศ” นางอำนวยการ กล่าว